



67 ปี

28 เมษายน วันมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5000
ภายใน 15666 โทรศัพท์/โทรสาร 02-259-6172

จากหนังสือพิมพ์X-Citeไทยโพสต์ ฉบับประจำวันที 8 เดือนตุลาคม พ.ศ.2559 หน้า 14-15 มูลค่าข่าว 355,725.-

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

สสส.เกาฏุกที่ค้นชวนสร้างสังคมแบ่งปัน ก้อง สหรัถ-คุณชัชวาล์เพลง'นับเราด้วยคน'



ก้อง สหรัถ สังคปรีชา : เรายังมีคนคอยโอบกอด เรา
ควรให้เขามีความสุขด้วยเหมือนกับเพลง Imagine
ของจอห์น เลนนอน



บรรยากาศนับเราด้วยคนที่พร้อมใจ



ชัชวาล วัฒนไพโรจน์ : สสส.เกาฏุกที่ค้น ทุกคน
ต้องเป็นเราไม่มีวัน เราต้องช่วยกันทำให้สังคมไทย
เป็นสยามเมืองยิ้มจริงๆ



ดร.ประกาศิต : เมื่อมีแล้วก็รู้จักการแบ่งปันให้คนอื่น
ได้ ขอให้ช่วยกันกด Like จะได้แชร์โครงการดีๆ ต้อง
เริ่มต้นที่ตัวเราเองก่อนแล้วจึงส่งต่อให้คนอื่นอื่น

สสส.เกาฏุกที่ค้น เชิญชวนประชาชนมีส่วนร่วมสร้างสังคมแบ่งปัน โครงการ "นับเราด้วยคน" ลิขิตชนเผ่าพื้นเมือง กลุ่มคนพิการ กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มแรงงานนอกระบบ กลุ่มไร้สถานะ กลุ่มสตรีผู้ต้องขัง กลุ่มผู้เสียหายแดนภาคใต้ และกลุ่มคนไร้บ้าน ด้วยการนำวงศาคณาญาติ ใจดีขึ้นได้รับเกียรติร่วมในสังคม เปิดคำคมแบบพหุวัฒนธรรมวิถีชีวิตเพลง "นับเราด้วยคน" เพื่อสื่อสารปรับทัศนคติที่สังคมมีต่อประชากรกลุ่มเฉพาะ ชั้วร้องโดยก้อง สหรัถ สังคปรีชา นักร้อง และคุณชัชวาล วัฒนไพโรจน์ ศิลปินชาวเขาเผ่าภาคเหนือ ด้วยเครื่องดนตรีที่เรียกว่าหม่าว (พิณ) ร่วมกันถ่ายทอดเพลงไพเราะเสมือนหนึ่งเป็น Imagine ประเทศไทย

ที่อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ ชั้น 2 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส) มีการจัดกิจกรรมมอบความเป็นผู้นำกับพัฒนาการประชากร สังคม ลิขิตชนเผ่าพื้นเมือง กลุ่มคนพิการ กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มแรงงานนอกระบบ กลุ่มไร้สถานะ กลุ่มสตรีผู้ต้องขัง กลุ่มผู้เสียหายแดนภาคใต้และกลุ่มคนไร้บ้าน เพื่อเข้าไปพัฒนาบุคลากรในภูมิภาคของตัวเอง ทั้งมีกิจกรรมในช่วงบ่ายเปิดตัวแคมเปญนับเราด้วยคนพร้อมมีวิถีชีวิตเพลง "นับเราด้วยคน" เพื่อสื่อสารปรับทัศนคติที่สังคมมีต่อประชากรกลุ่มเฉพาะนี้ร้องโดยก้อง สหรัถ สังคปรีชา นักร้อง และคุณชัชวาล วัฒนไพโรจน์ ศิลปินชาวเขาเผ่าภาคเหนือ อาจารย์ประจำสาขาการจัดการภูมิวัฒนธรรม วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มศว.ดาก ร่วมกันถ่ายทอดเพลงเปิดตัวให้โอกาสสร้างสังคมแบ่งปัน เดินหน้าสู่ประเทศไทยของทุกคนไว้รสถานบุคคลเป็นกลุ่มแรก

ประตูทางเข้าห้องชั้น 2 มีภาพโปสเตอร์แผ่นใหญ่ ด้วยข้อความดังนี้ "เรามีโลกจะมีมิตร แต่คนทางชีวิตไม่เคย

มีมิตร คนทุกคนต่างมีคุณค่าในคน ร่วมเป็น 1 เสียงที่ทรงพลังได้ที่ facebook/นับเราด้วยคน "ไม่ว่าวันวาน เป็นจะเผชิญเรื่องร้ายใดๆมา ว่าวันนี้ ยังต้นกล้า แผลว่าวันนี้มีโอกาส ได้เริ่มต้นใจใหม่ คนทุกคนต่างมีคุณค่าในคน ร่วมเป็นเสียงที่ทรงพลังได้ที่ facebook/นับเราด้วยคน" "ยังมีอายุ ยังมีมากประสบการณ์ ยังมีคุณค่า คนทุกคนต่างมีคุณค่าในคน ร่วมเป็น 1 เสียงที่ทรงพลังได้ที่ Facebook/นับเราด้วยคน" "นับให้เกียรติเธอ เธอยอมรับฉัน เราเคารพซึ่งกัน คนทุกคนต่างมีคุณค่าในคน อย่าตัดสินคนอื่น หากคนไม่รู้จักเรื่องราวทั้งหมด ถึงนั้นจะไว้ใจกัน แต่ใจไม่ไว้ใจกัน คนทุกคนต่างมีคุณค่าในคน ร่วมเป็น 1 เสียงที่ทรงพลังได้ที่ facebook/นับเราด้วยคน"

ในอาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะชั้น 2 นำทีมโดย ดร.สุจิตา อุดยานนท์ ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส) ดร.ประกาศิต กายะสิทธิ์ ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ และข้าราชการผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาพประชากร กลุ่มเฉพาะ (สำนัก ๑) พร้อมด้วยก้อง สหรัถ สังคปรีชา นักร้อง และคุณชัชวาล วัฒนไพโรจน์ ศิลปินชาวเขาเผ่าภาคเหนือ ผู้นำพัฒนาการประชากร สังคม ลิขิตชนเผ่าพื้นเมือง กลุ่มคนพิการ "มนุษย์สื่อ" อย่างที่เรียกว่ามนุษย์เปลี่ยนโลก โอบเบเปลี่ยนชีวิต "ลา ดังขกณียะวาเพื่อเป็นที่ภาพร่วมกันเสมือนหนึ่งเป็นการก้าวข้ามปัญหาความร่วมมือกันว่าคนทุกคน ต่างมีคุณค่าในคน ร่วมเป็น 1 เสียงที่ทรงพลังได้ที่ facebook/นับเราด้วยคน

"นับเราด้วยคน" ก็เป็นสิ่งที่ถูกใจ ทุกคนเหมือนอากาศ อยากมีทุกคนได้เหมือนใครๆ ก็อยากเพียงโอกาสให้ฝัน ได้เดินก้าวต่อไป ยังทำอะไรได้มากมาย "หวังเพียงจะมีสักวัน ที่เธอมองกลับมา เห็นฉันอยู่ในสายตา อยากขอให้เธอเข้าใจ ** ว่าต่างกับเพียงคิด ก็มีหัวใจ ช่วยกันเราได้ด้วยกัน ให้มีทางเดิน ได้มีตัวตน ชีวิตได้มีความหมาย





หัวข้อเสวนาประชาชนกลุ่มเฉพาะ...คนที่ถูกลืม



อีกกิจกรรมหนึ่ง



ตัวแทนกลุ่มที่เข้าร่วมกิจกรรมนับเราด้วยคน

และไม่มีคำว่าต่าง อีกต่อไป ช่วยนับเราไว้ด้วยคน
 คงมีสักวันที่เธอเปิดใจ ด้วยใจที่กว้างพอ ฉันจะรอไม่
 ท้อใจ คงมีสักวันที่จะเปลี่ยนแปลง เวลาที่ผ่านไป ฉันยังมี
 คุณค่าพอ ***
 *** พี่น้องคนไทย ไม่ต่างกัน ความรักที่มี เราแบ่งปัน
 หัวใจคนไทยเราเท่ากัน ไม่มีเธอ ไม่มีฉัน มีแค่เรา พี่น้อง
 คนไทยไม่กีดกัน ความรักที่มี เราแบ่งปัน และจะไม่มีการ
 เดียดฉันท์ ไม่แบ่งแยกกัน มีแต่เข้าใจ ****
 อ้อจอนานา เมื่อสำโอะเซ...ช่วยนับเราไว้ด้วยคน ออกเด
 ปอกะ ออกเดอพูเว...ชีวิตได้มีความหมายและไม่มีคำว่าต่าง
 อีกต่อไป กอคืออยากเลออซากา... ช่วยนับเราไว้ด้วยคน
 ดร.สุปรีดา อุดลยานนท์ ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการ
 สร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า “ปีนี้ สสส.มีอายุ 15
 ปี ทุกคนบนแผ่นดินไทยมีความสามารถ สังคม สัง
 แวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ สุขภาพของประชากรเป็นเรื่อง
 สำคัญ หลายคนถูกละเลย ถูกมองข้าม ถูกทิ้งโอกาสอันพึง

มีพึงได้ เราต้องคำนึงถึงกลุ่มเฉพาะ ทุกคนบนถิ่นไทยเปิด
 ดวงตาของสังคม สังคมต้องเปิดตาเปิดใจ ผมหวังว่าเพลง
 Imagine ของประเทศไทยที่คุณขับขึ้นใครชั้นเวที The Voice
 ไม่ใช่คนถูกละเลย คนไทยทุกคนเห็นความเท่าเทียมกัน
 ของเพื่อนมนุษย์ พัฒนาตัวเอง สังคมไทยโดยรวมเพื่อจะ
 ได้มีสุขภาพที่ดีขึ้น”

ดร.ประกาศิต กายะสิทธิ์ ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุน
 สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ และวิชาการผู้อำนวยการ
 การสำนักสนับสนุนสุขภาพภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ (สำนัก
 9) กล่าวว่า งานของ สสส.มุ่งเน้นการเปลี่ยนแปลง
 พฤติกรรม งดเว้นการดื่มสุรายาเมา ละเลิกการสูบบุหรี่ ให้
 มีการออกกำลังกาย แต่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมมีข้อ
 จำกัดด้วยบางคนมีบ้านอยู่ไกลทั้งๆ ที่รู้ว่าการเข้าเป็นสิ่ง
 สำคัญมาก แต่ด้วยเงื่อนไขการดำรงชีวิต ต้องรีบออกจาก
 บ้านตั้งแต่เช้าเพื่อให้ทันเวลาเรียนและทำงาน เด็กทุกคน
 ก็ต้องโตในรถเหมือนๆ กันหมด พี่น้อง 7 กลุ่มประชากร
 ประสบปัญหาการดำรงชีวิตยิ่งกว่าเรา โดยเฉพาะคน
 พิการ ผู้สูงอายุ พี่น้องมุสลิม ประชากรกลุ่มนี้ขาดโอกาส
 ในการมีคุณภาพชีวิตที่ดีจากการถูกมองข้าม ไม่มีตัวตน
 ขาดการยอมรับจากสังคม การสื่อสารผ่านแคมเปญนับเรา
 ด้วยคน จะเป็นการเปิดพื้นที่ให้เห็นการคงอยู่ การมีตัวตน
 และสร้างทัศนคติเชิงบวกต่อประชากรกลุ่มเฉพาะ อาศัย
 การมีส่วนร่วมของประชาชน มุ่งลดความเหลื่อมล้ำและ
 ความไม่เป็นธรรมทางสุขภาพบนฐานสวัสดิการ สังคม
 สัมมาชีพ และสังคมไร้การกีดกัน เพื่อลดความแตกต่างใน
 การเข้าถึงสิทธิและโอกาสที่จะเข้าถึงทรัพยากร และการ
 สนับสนุนทางสังคมและสุขภาพขั้นพื้นฐานที่สำคัญต่อการ
 พัฒนาศักยภาพเพื่อดำรงชีพอย่างมีสุขภาพะ

“โครงการนับเราด้วยคน เราอยากผลักดันให้กลุ่ม
 คนเหล่านี้มีตัวตน งาน สสส.เปิดกว้าง เรามีพื้นที่กลางใน



ดร.สุปรีดา อุดลยานนท์ ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) : ทุกคนบนถิ่นไทยเปิดดวงตาของสังคม สังคมต้องเปิดตาเปิดใจ ผมหวังว่าเพลงนี้เราด้วยคน Imagine ของประเทศไทยที่คุณชิบ้นใครขึ้นเวที The Voice ไม่ใช่คนถูกละเลย



ดร.สุปรีดา อุดลยานนท์ นำทีมเข้าร่วมกิจกรรม นับเราด้วยคน

การ share แลกเปลี่ยนข้อมูล การทำงานโดยมี Buddy การสร้างเครือข่ายในการทำงาน มีการประกาศเพื่อขอรับบริจาคนำยาเหลือใช้ไปส่งให้จังหวัดชายแดนที่อุ้มผาง ได้มาทั้งหมด 5 ตู้คอนเทนเนอร์ มียาบางประเภทใกล้หมดอายุ ขอความช่วยเหลือจากบรรดาจิตอาสา มีเภสัชกร

อาสาว่างระบบ การแยกยาต้องมีการคัดเลือกที่ห้องจนเหลือ 3 ตู้คอนเทนเนอร์ ผจก.สสส.อนุญาตให้ใช้บริเวณชั้น 6 เป็นสถานที่เก็บยา กิจกรรมก้าวแรกที่เปลี่ยนแปลงสังคม ก้าวข้ามอุปสรรคตัวเราเอง เรามี facebook เริ่มต้นที่ตัวเรา สสส.ให้ความร่วมมือแก้ไขปัญหาเพื่อการมีสุขภาพที่ดี เมื่อมีแล้วก็รู้จักการแบ่งปันให้คนอื่นได้ ขอให้ช่วยกันกด Like จะได้แชร์โครงการดีๆ ต้องเริ่มต้นที่ตัวเราเองก่อนแล้วจึงส่งต่อให้กับคนอื่น”

ก้อง สหรัถ สังคปรีชา นักร้อง กล่าวว่า ด้วยจิตสำนึกเราต้องไม่แบ่งแยก ควรเปิดโอกาส เรายังมีคนด้อยโอกาส เราควรให้เขามีความสุขด้วยเหมือนกับเพลง Imagine ของจอห์น เลนนอน เราทุกคนล้วนแต่เป็นพี่น้องร่วมโลกเดียวกัน

ชี สุวิชาน พัฒนาไพรวัลย์ ศิลปินชาวเขาเผ่าปกากะญอ กล่าวว่า สังคมไทยเป็นสังคมพหุวัฒนธรรม เราควรเรียนรู้ความแตกต่างและความเหมือน มนุษย์มีเกียรติและมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ควรใช้ศักยภาพของความต่างให้คุ้มค่า สร้างสรรค์การอยู่ร่วมกันให้ได้ ไม่ใช่ความต่างให้เกิดการแบ่งแยก การเลือกปฏิบัติทำให้เกิดความเหลื่อมล้ำและความรุนแรง สสส.เกาถูกที่คัน ทุกคนต้องเป็นเราไม่มีฉัน เราต้องช่วยกันทำให้สังคมไทยเป็นสยามเมืองยิ้มจริงๆ ในวันบันทึกเทป 2 วัน ถ่ายทำนอกสถานที่บริเวณสะพานพระราม 8 และบันทึกเสียงในสตูดิโอ

แคมเปญนับเราด้วยคนคล้ายคลึงกับบทเพลงของพรานบูรพ์หรือจวงจันทร์ จันทร์คณา ได้ประพันธ์เนื้อเพลงนี้ไว้ สุรสิทธิ์ สัตยวงศ์ และเพ็ญศรี พุ่มชูศรี ชัยร้อง “คนเห็นคนเป็นคน นั้นแหละคน คนเห็นคนใช้คนใช้คนไม่ กำเนิดคนต้องเป็นคนทุกคนไป จนหรือมีผู้ดีไพร่ไม่พ้นคน เกิดคนหนึ่งตายคนหนึ่งฟังนึกไว้ ไม่เกิดใหม่ตายใหม่ได้หลายหน อย่างจะดีอวดมั่งมีวิเศษสิ้น ก็แค่คนคนหนึ่งเท่านั้นเอง” บทเพลงเธอเห็นท้องฟ้านั้นไหม ศิลปิน สุ บุญเลี้ยง เพลงเก็บตะวัน “อิทธิ พลางกูร”.